



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ”
ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพที่ตั้งใจปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับ ยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป
สมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
ให้มีขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งขึ้นไป โดยกำหนดให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“ครูสุตติ” ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล ดังนี้

ผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้แก่

- นางกาญจนสุดา ไชยเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมพลโพธิ์สัย สพม.หนองคาย
- นายวิสพล พัดเปียมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุทนต์สิริโสภณ สพป.หนองคาย เขต ๒
- นางปิยะรัตน์ พรหมบุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ สำนักงานส่งเสริม
ชำนาญอนุเคราะห์ การปกครองท้องถิ่น

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่

นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพธิ์สัย สพม.หนองคาย

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้แก่

นายวิทยา ทศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ได้แก่

นางจารุวรรณ จันทรีใบ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์)
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย